



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เลขที่รับ 1491 เวลา 16.26					
<input checked="" type="checkbox"/> ออ.	<input type="checkbox"/> กง.	<input type="checkbox"/> บค.	<input type="checkbox"/> พคส.	<input type="checkbox"/> พคณ.	<input type="checkbox"/> ฉษา.ผอ.
<input checked="" type="checkbox"/> สกสค.	<input type="checkbox"/> สก.	<input type="checkbox"/> สกส.	<input type="checkbox"/> สก.	<input type="checkbox"/> สก.	<input type="checkbox"/> สก.
วันที่รับ 22 ก.พ. 2565		วันที่รับ 22 ก.พ. 2565		ผู้รับ 2565	
องค์การการค้าของ สกสค.					

ที่ ศธ ๕๒๑๒.๑/๘๐

๒๒๔๙ ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

21/2/2565

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หนังสือแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย QR Code หนังสือเรียนกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์, กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย, กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และรายชื่อเจ้าหน้าที่ขาย ส่วนการตลาดภูมิภาคและค้าส่ง

ด้วยองค์การการค้าของ สกสค. เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ส่งเสริม และ สนับสนุนการจัดการศึกษา พร้อมทั้งจัดจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษา ตอนปลาย โดยเฉพาะหนังสือแบบเรียนกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) ต้นฉบับ สสวท. และกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ต้นฉบับ สพฐ. อีกทั้งในปีการศึกษา ๒๕๖๕ นี้ องค์การการค้าของ สกสค. ขอนำเสนอหนังสือภาษาอังกฤษชุด Go Beyond ระดับมัธยมศึกษา ต้นฉบับ Macmillan Education ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมระดับการสอนตามกรอบ CEFR จาก A1+ ถึง B2 มุ่งเน้นการฝึกทักษะทั้ง ๔ ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน และยังมีสื่อออนไลน์ให้ครูผู้สอนเลือกใช้อย่างกว้างขวาง ซึ่งหนังสือดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตาม โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ และตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๕ องค์การการค้าของ สกสค. มีความพร้อมในการผลิตและจำหน่ายหนังสือ แบบเรียน เพื่อให้ทางโรงเรียนในสังกัดของท่าน ได้พิจารณาเลือกใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยโรงเรียนในสังกัด ของท่านสามารถสั่งซื้อได้ที่ ส่วนการตลาดภูมิภาคและค้าส่ง ร้านศึกษภัณฑ์พาณิชย์ทุกสาขา รวมถึงร้านค้าตัวแทน จำหน่ายสินค้าองค์การการค้าของ สกสค. และร้านจำหน่ายหนังสือทั่วประเทศ ทั้งนี้หากโรงเรียนในสังกัดของท่านต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนการตลาดภูมิภาคและค้าส่ง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๑๔ ๔๐๑๑ -๓๓ ต่อ ๒๑๔-๒๒๐ หรือเจ้าหน้าที่ขาย ส่วนการตลาดภูมิภาคและค้าส่ง โดยสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดใบสั่งซื้อหนังสือ และรายชื่อเจ้าหน้าที่ขาย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา องค์การการค้าของ สกสค. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณา จากท่านในการประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนในสังกัดของท่านทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีดี กุลสินน้ำ)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการองค์การการค้าของ สกสค.

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

โบชัวร์หนังสือ Go Beyond
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6



Catalog หนังสือเรียน
ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 1 - 6



QR Website
รายชื่อพนักงานฝ่ายขาย(ค้าส่ง)

